



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม)
(กรณีการเลื่อนสอบแข่งขัน)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา จำนวน ๒ ตำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป และการรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นลงแล้วประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบทั้งสองตำแหน่งแล้ว ซึ่งกำหนดสอบข้อเขียนในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ได้แจ้งขอเลื่อนการสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างทั้ง ๒ ตำแหน่ง ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากก่อนวันสอบข้อเขียนได้มีพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้เสี่ยงสัมผัสสูงและเป็นผู้ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งหากสอบแข่งขันตามวันและเวลาดังกล่าวอันทำให้ผู้สมัครสอบแข่งขันเกิดความเสี่ยงและไม่สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรคติดต่อและประกาศจังหวัดชุมพร ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับที่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้แล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญามีความประสงค์จะสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานให้ครบทุกส่วนราชการ อันจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานการเจ้าหน้าที่จึงขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบดังนี้

๑. วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

๒. วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศผลสอบพนักงานจ้างภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาและทาง www.napaya.go.th

๓. วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

๔. วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา และทาง www.napaya.go.th

[๒]

ทั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบติดตามข่าวสารการสอบแข่งขันได้ทาง www.napaya.go.th หรือ facebook หรือเปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา โทร. ๐-๗๗๖๓-๐๒๘๕ ต่อ ๑ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายนิติภูมิ ทองรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา